



## ĐIỂM NHẤN

- Cơ chế Megaways™ mẫu mực
- Lướt Quay Miễn Phí Megadozer™ với tính năng đẩy xu hoàn toàn mới
- Xu Thưởng với nhiều phần thưởng đa dạng
- Win Exchange™ quy đổi chiến thắng lớn thành Lướt Quay Miễn Phí
- Mua Thưởng™ để mua Lướt Quay Miễn Phí

## BTG xin giới thiệu: Thác nước Số Đỏ

Trò chơi Số Đỏ nổi tiếng thế giới của Big Time Gaming đã có tính năng hoàn toàn mới trong Thác nước Số Đỏ!

Cơ chế Megaways™ mẫu mực mang lại 177.649 đường thắng cho một trải nghiệm trò chơi chưa từng có. Sẵn sàng đắm chìm vào niềm hứng khởi cực độ trong Lướt Quay Miễn Phí khi Thác nước Số Đỏ cho ra mắt cơ chế Megadozer™ hoàn toàn mới. Chứng kiến những đồng Xu Thưởng vàng lấp lánh nằm trong máy đẩy xu, háo hức mong chờ xu đổ nhào xuống các trục và tiết lộ những bất ngờ đáng kinh ngạc.

Xu Thưởng nắm giữ những bí ẩn kỳ diệu nào? Mở ra Vạn Năng với hệ số lên đến x5, chú ý khi những biểu tượng lặp lại được thêm vào các trục tạo thành hệ số lên đến x10 cho mỗi biểu tượng riêng lẻ, tận hưởng Lướt Quay Miễn Phí bổ sung hoặc chứng kiến hệ số thắng Lướt Quay Miễn Phí tăng lên tầm cao mới!

Trải nghiệm Win Exchange™, trong đó chiến thắng lớn có thể được đổi thành nhiều Lướt Quay Miễn Phí hơn nữa, đảm bảo chuỗi quay kéo dài mãi. Với Mua Thưởng™, bạn có thể thực hiện ngay Lướt Quay Miễn Phí hồi hộp mà không cần phải chờ đợi, đồng thời mở khóa những khả năng không giới hạn.

Tham gia trò chơi tuyệt đỉnh hào hứng với Thác nước Số Đỏ và Máy Đẩy Xu mang tính cách mạng!

## THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	6 x 7
Đường Thắng	117.649
Tiền Thắng Tối Đa	93.540x
Biến Động	Rất Cao
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 2,60 (Tiền Thắng Tối Đa 250.000), 5 (Tiền Thắng Tối Đa 500.000) hoặc 10 (Tiền Thắng Tối Đa 1.000.000)
Tính Năng	4 (Megaways™, Megadozer™ Lướt Quay Miễn Phí, Win Exchange™, Mua Thưởng™)
RTP	96,51% - 96,52%



## TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



### Megaways™

Sẽ không thể là Số Đỏ nếu thiếu đi 177.649 đường Megaways™ mẫu mực! Sẵn sàng cho trải nghiệm trò chơi bùng nổ khi mỗi xe goòng thêm một biểu tượng vào các trục 2, 3, 4 và 5. Chứng kiến các trục tràn đầy sức sống với hệ thống đồ dòn trực kịch tính, cho phép các trục đổ xuống theo cả hai hướng mang lại diễn biến và niềm hứng khởi không ngừng!



### Megadozer™ Lướt Quay Miễn Phí

Đào lên VÀNG quý giá và nhận phần thưởng 12 Lướt Quay Miễn Phí với cơ chế mới Megadozer™ thú vị. Khám phá những đồng Xu Thưởng bằng vàng lấp lánh đang lác lác trên lưỡi dao, háo hức chờ được rơi xuống các trục để tiết lộ phần thưởng đáng kinh ngạc của chúng. Khi những đồng Xu Thưởng kỳ diệu này đổ xuống, sẵn sàng cho một loạt những phần thưởng phi thường. Bắt gặp các Wild được đính kèm hệ số lên đến x5, chứng kiến những biểu tượng lặp lại cộng dồn lên đến hệ số x10 đáng kinh ngạc cho mỗi biểu tượng riêng lẻ, tận hưởng Lướt Quay Miễn Phí bổ sung và theo dõi trong sự ngỡ ngàng khi hệ số thắng Lướt Quay Miễn Phí tăng vọt lên đến tầm cao chưa từng có! Hành trình đến với tiền tài không hề xiết đang chờ đợi, vì vậy hãy nắm lấy cơ hội vàng này và để Megadozer™ dẫn bạn vào một cuộc phiêu lưu lý thú chưa từng có!



### Win Exchange™

Để được thúc đẩy đi đúng hướng, hãy dùng Win Exchange™ để quy đổi chiến thắng lớn thành Lướt Quay Miễn Phí! Mỗi khi thắng từ 25 đến 100 lần tiền cược, bạn có lựa chọn đổi toàn bộ tiền thắng thành cơ hội được thưởng 12 Lướt Quay Miễn Phí. Cơ hội thắng cược sẽ có màu xanh lục trong vòng quay. Mỗi khi thắng 100 lần tiền cược trở lên, bạn có lựa chọn đổi 100 lần tiền cược lấy 12 Lướt Quay Miễn Phí.



### Mua Thưởng™

Tiến thẳng vào trung tâm Thác nước Số Đỏ bằng Mua Thưởng™! Nhấn biểu tượng Mua Thưởng™ để mua 12 Lướt Quay Miễn Phí với giá 100 lần tiền cược, giúp bạn tham gia ngay hoạt động Máy Đẩy Xu lý thú!



## ID TRÒ CHƠI VÀ RTP

### MÁY TÍNH BÀN + DI ĐỘNG

ID Trò Chơi	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
BonanzaFalls	bonanzafalls	bonanzafallsv195	95,35% - 95,37%
BonanzaFalls	bonanzafalls	bonanzafallsv100	96,55% - 96,58%

### Giới thiệu Big Time Gaming

*BTG phải được sử dụng trong mọi tài liệu truyền thông và tiếp thị bằng văn bản cùng với Thác nước Số Đỏ và Mua Thưởng™. Trò chơi đáp ứng bất kỳ cấu hình nào về chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để mang lại trải nghiệm tốt nhất, phiên bản PC của trò chơi nên được chơi ở tỷ lệ cửa sổ 16:9.*

**Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: TẠI ĐÂY**